



ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง การจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยภารกิจบริการหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เปิดการจองหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการรักษาการแทนและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ.๒๕๕๗ และคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๑๔๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงออกประกาศ เรื่อง การจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดและขั้นตอนต่อไปนี้

รายละเอียดการจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. การจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จองหอพักและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก พร้อมบันทึกข้อมูล การสมัครเข้าอยู่หอพักให้ครบถ้วน ในระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต ที่เว็บไซต์ https://dorm.tsu.ac.th/home/ * นิสิตชาย ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ให้จองหอพักปารีสชาติ ๑ * นิสิตหญิงชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ให้จองหอพักปารีสชาติ ๒ และหอพัก ปารีสชาติ ๓</p>	๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
<p>๒. การชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก นิสิตชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ที่จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว แล้วให้ชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพักเพื่อยืนยัน สิทธิ์การใช้ห้องพัก โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) ในระบบบริหาร จัดการหอพักนิสิต รายละเอียดดังนี้</p>	๑๕ มิถุนายน - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายละเอียดการดำเนินการ (ต่อ)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๒.๑ ค่าบำรุงหอพักปารีสชาติ ๑ และหอพักปารีสชาติ ๒ จำนวน ๓,๒๐๐ บาท ต่อภาคเรียน</p> <p>๒.๒ ค่าบำรุงหอพักปารีสชาติ ๓ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ต่อภาคเรียน</p> <p>๒.๓ ค่าประกันของเสียหายหอพัก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา</p> <p>๒.๔ การชำระเงินให้นิสิต ชำระเงินผ่านผ่านระบบ Cross Bank Bill Payment.</p> <p>วิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก</p> <p>๑. โหลดใบแจ้งหนี้จากระบบ</p> <p>๒. ใช้แอปธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ สแกนบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด ในใบแจ้งหนี้</p> <p>หมายเหตุ ไม่ต้องติดต่อเคาเตอร์ธนาคารจ่ายผ่านแอปธนาคาร อย่างเดียว เมื่อทำการสแกนจ่ายเงินแล้วให้นิสิตเก็บหลักฐานการจ่ายไว้ เมื่อเวลาผ่านไป ๑ สัปดาห์ ให้นิสิตตรวจสอบหนี้ และใบเสร็จในระบบหอพัก</p> <p>**หากไม่มีแอปธนาคาร ให้คนที่มีแอปฯสแกนจ่ายใบแจ้งหนี้ให้ได้ แต่ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ของเจ้าตัวเท่านั้น</p> <p>หากพบว่าในระบบยังมีหนี้ค้างชำระให้นิสิตติดต่อผ่านไลน์ไอดี @oobshane</p>	
<p>๓. การรายงานตัวเข้าหอพัก</p> <p>รายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมนำเอกสารการรายงานตัวและหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้กับที่ปรึกษาหอพักปารีสชาติ ๑ - ๓</p> <p>ข้อเสนอแนะสำหรับการรายงานตัวเข้าหอพัก</p> <p>๑. นิสิตแต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น</p> <p>๒. นิสิตเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับเข้าพักอาศัยในหอพัก ควรนำสัมภาระมาหอพักนิตินิสิตเฉพาะที่จำเป็น และควรบรรจุสัมภาระในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถขนย้ายได้ง่าย</p>	<p>๒๕ มิถุนายน - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.</p> <p>ณ หอพักนิตินิสิต</p> <p>ติดตามประกาศการรายงานตัวเข้าหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้จากเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการหอพักนิตินิสิต</p>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ